

MATICHON ONLINE

พิธีคุณภาพ

ก.แรงงาน ผนึกสถาบันฯ จิตรลดา เอ็มโอยูปั้นกำลังคน คุณภาพป้อนตลาดงาน

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 - 15:02 น.



ก.แรงงาน ผนึกสถาบันฯ จิตรลดา เอ็มโอยูปั้นกำลังคนคุณภาพป้อน ตลาดงาน

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้านพัฒนาฝีมือแรงงานและการส่งเสริมการมีงานทำระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับกระทรวงแรงงาน โดยมี รศ.คุณหญิงสมรณา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนาม นางฉวีรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเชิยรัตน์ นิชะวงษ์วัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผศ.สันตนิย์ ผาสุข รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผศ.สุรพันธ์ ต้นศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดร.นवलอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนด้านฝีมือแรงงานให้กับประชากรในวัยทำงานให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทำงานเพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้น รองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต ภายใต้ภารกิจการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาได้มีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน



นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา กำลังแรงงานและการส่งเสริมการมีงานทำ โดยการลงนามเอ็มโอยูพัฒนากำลังคนด้านฝีมือแรงงาน และการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กระทรวงแรงงานได้สนองรับ นโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างแรงงานที่มีสมรรถนะสูง ให้เป็นแรงงานที่สามารถปรับตัว รับมือกับการทำงาน งานใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นใช้ดิจิทัลในการทำงาน ยกกระตือรือร้นการพัฒนาทักษะฝีมือ แรงงาน Up- skill, Re-skill, New – skill โดยบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาค เอกชน รวมถึงสถานประกอบการในการผลิตแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

“กระทรวงแรงงาน พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน การประเมินความรู้ ความสามารถ และแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากร เช่น ครู อาจารย์ วิทยากร เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น เพื่อยกระดับทักษะและศักยภาพฝีมือแรงงานให้ทัดเทียมกับนานาชาติ รวมทั้งให้การสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการจัดหางาน การประกอบอาชีพอิสระ การแนะนำแหล่งเงินทุน ในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อให้ นายจ้าง สถานประกอบการได้พนักงานที่มีฝีมือ มีความรู้ ความสามารถ ที่ ตรงต่อความต้องการ ลดการขาดแคลนแรงงาน และรองรับการขยายระบบเศรษฐกิจในอนาคตได้ การลงนาม บันทึกความเข้าใจในวันนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานให้เกิดเป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น” นายสุชาติ กล่าว

ด้าน รศ.คุณหญิงสมถวิล กล่าวว่า ด้วยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นสถาบันจัดการศึกษาตามแนวพระ ราชดำริ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” เน้นทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อสร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ จากแนวทางดังกล่าวสถาบันผลิตและพัฒนาากำลัง คนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีให้มีความรู้ ความสามารทางด้านฝีมือแรงงานและวิชาชีพที่เป็นมาตรฐาน ฝีมือแรงงานและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อไปประกอบอาชีพตามความต้องการของตน สังคม และ ประเทศชาติซึ่งเป็นที่มาของการบูรณาการการทำงานระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและกระทรวง แรงงานครั้งนี้ ทั้งนี้สถาบันมีความยินดีอย่างยิ่งที่กระทรวงแรงงานสนับสนุนการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ มี ทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้น รองรับการพัฒนาของตลาดแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนว พระราชดำริของสถาบัน